

Cung cấp nơi ăn ở an toàn: Ngôi Nhà Bình Yên có thể cung cấp nơi ăn ở an toàn cho 15-20 phụ nữ/trẻ em trong cùng một thời gian để các bạn ở 24/24 giờ. Thời gian tạm trú tại Ngôi Nhà Bình Yên cho mỗi cá nhân tối đa là 18 tháng.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế: Phụ nữ/trẻ em khi bắt đầu vào tạm trú tại Ngôi Nhà Bình Yên (NGN ở tạm trú) được kiểm tra sức khỏe toàn diện, được chăm sóc và đi khám theo bệnh lý. Trong thời gian tạm trú tại Ngôi Nhà Bình Yên, NGN ở tạm trú tiếp tục được tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh.

Tư vấn tâm lý: Các Nhân viên xã hội tại Ngôi Nhà Bình Yên thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với NGN ở tạm trú, giúp chị em bình ổn tâm lý, phục hồi sức khỏe tâm thần và giải quyết khó khăn trong đời sống riêng. Khi cần thiết sẽ có sự hỗ trợ của các chuyên gia có chuyên môn và giàu kinh nghiệm và các lĩnh vực.

Hỗ trợ pháp lý: NGN ở tạm trú nếu có nhu cầu, sẽ được hỗ trợ dẫn các thủ tục pháp lý tố cáo tội phạm, tham dự phiên tòa xét xử tội phạm, có Luật sư bào chữa và quyên lữ ở trình các tòa án để các Trung tâm trợ giúp pháp lý để được hỗ trợ.

Tư vấn nghề và học nghề: Nhân viên xã hội sẽ có sự trao đổi tư vấn giúp NGN ở tạm trú lựa chọn nghề phù hợp với năng lực, sức khỏe, và nguyện vọng, đi kèm theo các biện pháp an toàn, gia đình; được giới thiệu học nghề tại các địa chỉ tin cậy và: tin học, cắt may, trang điểm, nhà hàng – khách sạn... Khi hội gia, NGN ở tạm trú sẽ được hỗ trợ trang thiết bị phù hợp với nghề để các bạn đào tạo để tin tái hòa nhập bản thân.

Hoạt động trải nghiệm tâm lý: NGN ở tạm trú tại Ngôi Nhà Bình Yên được tham gia các hoạt động sinh hoạt nhóm, vui chơi giải trí, dã ngoại và làm một số sản phẩm thủ công để giúp chị em bình ổn và tâm lý và tạo thu nhập.

Nâng cao kỹ năng sống: NGN ở tạm trú thường xuyên được hỗ trợ dẫn và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống và chăm sóc sức khỏe, cuộc sống gia đình thông qua các hoạt động hàng ngày của Ngôi Nhà Bình Yên, được tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo và kỹ năng sống và các kỹ năng mềm khác.

Trợ giúp sau khi rời Ngôi Nhà Bình Yên: Sau khi rời gia, hàng tháng, Nhân viên xã hội tiếp tục liên hệ với Người tìm trú trong 24 tháng tiếp theo để nắm tình hình sức khỏe, việc làm, thu nhập, đời sống, gia đình... để có hỗ trợ cần thiết và đưa xuất hỗ trợ giúp chị em tin, hòa nhập cộng đồng bằng sự lao động của mình và nên đưa nh cuộc sống.